

## สพฐ.สำรวจข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคลตำแหน่ง ผอ. สพท. และรอง ผอ.สพท.

นำเสนอเมื่อ : 29 ม.ค. 2567

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือที่ ศธ 04009/ว 82 เรื่อง ข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคลตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๘๒



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคลตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๑๕๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบบันทึกแจ้งความจำนงการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และข้อมูลบุคคลพร้อมเอกสารหลักฐานการแจ้งความจำนงไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ความแจ้งแล้ว นั้น

การนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด และเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีข้อมูลบุคคลของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการปรับย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ทางราชการในการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดมากยิ่งขึ้น จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ **ทุกราย** ซึ่งได้จัดทำบันทึกแจ้งความจำนงการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และได้นำส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้แล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง **จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนรายงานวิสัยทัศน์ ข้อเสนอแนะหรือแนวคิดในการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อได้รับการปรับย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ จำนวนไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔ (ไม่ต้องมีภาคผนวก) รูปแบบตัวอักษร TH SarabunIT๙ ขนาด ๑๖ พอยท์ โดยจัดส่งในรูปแบบเอกสารและอัปโหลด (Upload) เป็นไฟล์ PDF**

๒. แจ้งให้...

๒. แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ จัดทำบันทึกแจ้งความจำนงการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมจัดทำข้อมูลในส่วนรายงานวิสัยทัศน์ ข้อเสนอแนะหรือแนวคิดในการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อได้รับการปรับย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ จำนวนไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔ (ไม่ต้องมีภาคผนวก) รูปแบบตัวอักษร TH SarabunIT๙ ขนาด ๑๖ พอยท์ โดยจัดส่งในรูปแบบเอกสารและอัปโหลด (Upload) เป็นไฟล์ PDF

๓. (ตามข้อ ๒) จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา (ในรูปแบบเอกสารและอัปโหลด (Upload) เป็นไฟล์ PDF) ดังนี้

๓.๑ สำเนา ก.พ.๗ (ก.ค.ศ.๑๖) ที่ลงรายการเป็นปัจจุบันและได้บันทึกข้อมูลบุคคลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ (พร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชน และเลขที่ตำแหน่งในระบบเบิกจ่ายตรง) จำนวน ๑ ฉบับ (ขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรองสำเนาถูกต้อง)

๓.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ผู้บริหารการศึกษา) ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน ๑ ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการอัปโหลด (Upload) ข้อมูลและเอกสารเป็นไฟล์ PDF ตาม QR Code ก่อนจัดส่งข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS ไปยังกลุ่มงานบริหารบุคคลนอกสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคาร สพฐ. ๒ ชั้น ๖) กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานครไปรษณีย์ ๑๐๓๐๐ โดยเร็ว ทั้งนี้ ภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒนา พัฒนทวีตล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๘๔๖๔, ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๓



ช่องทางการจัดส่งข้อมูล  
ตำแหน่ง รอง ผอ. สพท.



ช่องทางการจัดส่งข้อมูล  
ตำแหน่ง ผอ. สพท.

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน